

9 THÁNG NĂM 2020...

(Tiếp theo trang 1)

kinh phí từ đấu giá quyền sử dụng đất. Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Khắc Thịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch thường trực phụ trách UBND tỉnh đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các sở, ngành, địa phương, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp đã khắc phục khó khăn, đặc biệt là tác động của dịch Covid-19, đạt được kết quả khả quan trên các lĩnh vực. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực phụ trách UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung của báo cáo, đồng thời yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp để hoàn thiện, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí nhấn mạnh các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong tâm cán triển khai thực hiện trong những tháng cuối

năm, đó là: các cấp, ngành, địa phương, đơn vị cần nỗ lực, phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đóng góp vào thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX như bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Đại hội; quán triệt đầy đủ Chỉ thị số 34 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; làm tốt công tác tuyên truyền, tạo không khí thi đua sôi nổi, phấn khởi trước thềm Đại hội; khẩn trương triển khai và bảo đảm hoàn thành theo đúng kế hoạch đối với các công trình, dự án chào mừng Đại hội và chào mừng thành công của Đại hội. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; chủ động áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

như tiếp tục khuyến cáo nhân dân đeo khẩu trang nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông công cộng, nơi tập trung đông người...; Sở Y tế theo dõi sát tình hình dịch để tham mưu kịp thời cho Ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 khi có tình huống mới xảy ra. Tập trung rà soát lại việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của sở, ngành, đơn vị, địa phương trong năm 2020 và đánh giá mức độ hoàn thành đến hết tháng 9/2020, trên cơ sở đó có giải pháp thực hiện nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra. Riêng đối với nhóm nhiệm vụ này, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực phụ trách UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương tập trung cao độ cho công tác bảo vệ lúa mùa, triển khai tốt để an sản xuất vụ đông cũng như công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Không được chủ quan, lơ là, tập trung làm tốt công tác phòng,

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, hạn chế đến mức thấp nhất rủi ro do thiên tai gây ra. Tập trung cao độ thực hiện các giải pháp cho công tác thu ngân sách nhà nước như đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất, rà soát các khoản thu trên địa bàn, đặc biệt là các khoản thuế, phí, lệ phí còn dư địa có khả năng khai thác, tập trung thu nợ thuế... Tập trung tháo gỡ khó khăn một cách thực chất cho doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, tháo gỡ vướng mắc trong việc thực hiện Nghị định số 25 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là ở các dự án trọng điểm. Thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án; thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra, kiểm toán.

Thực hiện tốt công tác giáo dục, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Về phương án thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất các khu đất quy hoạch dân cư không đủ điều kiện xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu để tạo nguồn xử lý nợ xây dựng cơ bản và phương án phân bổ sử dụng nguồn kinh phí từ đấu giá quyền sử dụng đất, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực phụ trách UBND tỉnh hoan nghênh, đánh giá cao sự chu đáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, đồng thời thống nhất báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương đấu giá quyền sử dụng đất cũng như cơ chế hỗ trợ lại nguồn kinh phí cho cấp huyện, cấp xã để tạo nguồn xử lý nợ xây dựng cơ bản đối với các khu đất có quy mô dưới 3ha chưa được điều chỉnh trong Kết luận số 50 và Nghị quyết số 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

GIÁM SÁT VIỆC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO...

(Tiếp theo trang 1)

độ, chính sách cho các đối tượng bảo trợ xã hội. Công tác thanh quyết toán chi trả trợ cấp chôn cất chôn cất không có đơn thư khiếu nại liên quan. Cùng với việc thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với đối tượng hưởng trợ cấp thường xuyên, công tác trợ giúp đột xuất cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn cũng được cấp ủy, chính quyền hai xã quan tâm. Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh lưu ý hai xã cần rà soát lại thời điểm lấy số liệu, số liệu điều tra và đối chiếu kỹ hồ sơ để bảo đảm tính chính xác. Cấp ủy, chính quyền hai xã tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ, đảng viên, nhân dân, các đoàn thể chính trị - xã hội về ý nghĩa của công tác an sinh xã hội, nhất là đối với người được hưởng chế độ bảo trợ xã hội, từ đó thực hiện công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đầy đủ, kịp thời. Tăng cường kiểm tra, rà soát, nắm chắc các đối tượng được hưởng chế độ bảo trợ. Đồng chí tiếp thu kiến nghị, đề xuất của hai xã, tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

\* Chiều ngày 21/9, Tổ giám sát số 2, Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách đối với người được hưởng chế độ bảo trợ xã hội tại huyện Hưng Hà, Đồng chí Hà Công Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì buổi giám sát. Những năm qua, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Hưng Hà đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các chế độ, chính sách cho các đối tượng bảo trợ xã hội. Công tác rà soát, xác lập hồ sơ, xét duyệt trợ giúp xã hội cơ bản bảo đảm đúng quy trình, công khai, minh bạch, khách quan, đúng đối tượng thụ hưởng; các chế độ, chính sách được triển khai đầy đủ, kịp thời. Công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc. Hưng Hà cũng thực hiện có hiệu quả các đề án, dự án liên quan đến việc thực hiện chính sách bảo trợ xã hội như hỗ trợ 36 con bò sinh sản (tổng giá trị 522 triệu đồng) cho 36 hộ nghèo.

Tại buổi giám sát, đại diện lãnh đạo huyện đã giải trình, làm rõ một số vấn đề về công tác lãnh đạo, chỉ đạo; kết quả thực hiện; khó khăn, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện chính sách đối với người được hưởng chế độ bảo trợ xã hội. Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành ở Hưng Hà tăng cường thông tin, tuyên truyền về các chính sách bảo trợ xã hội; phối hợp quản lý chặt chẽ đối tượng, quản lý chi trả các chế độ trợ cấp, đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách xã hội; nâng cao năng lực, phẩm chất cho đội ngũ cán bộ làm công tác lao động - thương binh và xã hội. Đồng chí tiếp thu kiến nghị, đề xuất của huyện, tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trước đó, Tổ giám sát đã giám sát tại hai xã Kim Trung, Thái Phương.

TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO SẢN XUẤT...

(Tiếp theo trang 1)

kiểm tra, rà soát, vận hành các trạm bơm, cống tiêu, ưu tiên thoát nước cho vùng có nguy cơ ngập úng, diện tích lúa, cây rau màu, cây ăn quả đến thời kỳ chuẩn bị thu hoạch. Chỉ đạo quyết liệt việc phòng, trừ sâu bệnh cho gần 7.000ha lúa mùa trở bông sau ngày 15/9/2020, chú trọng phòng, trừ sâu đục thân hai chấm, bệnh đạo ôn hại cổ bông, rầy nâu, tránh tư tưởng chủ quan để sâu bệnh phát sinh gây mất mùa cục bộ với trà lúa trở bông sau ngày 15/9/2020; huy động nhân lực, phương tiện, máy móc thu hoạch nhanh, gọn diện tích lúa mùa, đặc biệt là trà lúa mùa sớm với phương châm xanh nhà hơn già đồng để tạo quỹ đất phát triển cây vụ đông, tránh những thiệt hại không đáng có do sâu bệnh cuối vụ hoặc ảnh hưởng của mùa lùn gây ra.

kiểm tra các nguồn vật tư nông nghiệp, bảo đảm về số lượng, chất lượng, nguồn dự trữ để gieo trồng lại khi xảy ra mưa úng, gây chết cây trồng. Thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả cơ chế hỗ trợ tại Quyết định số 2663/QĐ-UBND, ngày 14/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp vụ đông năm 2020, bảo đảm việc hỗ trợ được thực hiện đúng mục đích, đúng đối tượng.



Rê lúa đặt bầu trồng cây vụ đông sớm.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tiếp tục phân công lãnh đạo và tăng cường cán bộ kỹ thuật để hỗ trợ cho các địa phương: Rà soát quỹ đất gieo trồng cây vụ đông ưa ẩm; hướng dẫn quy trình kỹ thuật chăm sóc và phòng, trừ sâu bệnh cho các đối tượng cây trồng vụ đông; hướng dẫn phòng, trừ sâu bệnh đối với diện tích lúa mùa trở bông sau ngày 15/9/2020. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các đơn vị sản xuất và kinh doanh giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; ngăn chặn và xử lý kịp thời các hoạt động kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng bảo đảm triển khai tốt nhất kế hoạch sản xuất vụ đông 2020; chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố hướng dẫn và triển khai thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất vụ đông năm 2020.

3. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí trong phạm vi nguồn kinh phí sử dụng ngân sách và nguồn vốn Trung ương hỗ trợ được cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện đề án sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2020. 4. Sở Công Thương: Tham mưu, đề xuất chính sách và tổ chức các điển hình về tiêu thụ nông sản cho nông dân Thái Bình; khuyến khích, hỗ trợ phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản gắn với thị trường tiêu thụ ổn định. 5. Cục Quản lý thị trường Thái Bình: Phối hợp với các sở, ngành liên quan, các địa phương tăng cường kiểm tra thị trường vật tư nông nghiệp, kiên quyết không để hàng giả, hàng kém phẩm chất lưu hành trên thị trường, ảnh hưởng đến kết quả sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2020; chủ động phòng,

chống các hành vi vi phạm pháp luật đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp. 6. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình và đề nghị Báo Thái Bình: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng chương trình cụ thể, tăng thời lượng phát sóng để tuyên truyền, phổ biến kỹ thuật chăm sóc và phòng, trừ sâu bệnh trên lúa mùa, cây vụ đông; chỉ đạo hệ thống truyền thanh truyền hình huyện, thành phố, hệ thống phát thanh xã, phường, thị trấn tăng thời lượng, tập trung tuyên truyền các biện pháp tổ chức phát triển sản xuất vụ đông và phòng, trừ các đối tượng sâu bệnh hại lúa mùa cuối vụ, bảo đảm an toàn sản

xuất nông nghiệp vụ mùa, vụ đông năm 2020. 7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức đoàn thể: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện các biện pháp để tổ chức có hiệu quả sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2020 trong bối cảnh tác động của dịch Covid, tạo sự ổn định cho phát triển kinh tế và đời sống của nhân dân. Nhận Chỉ thị này, yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị liên quan triển khai, thực hiện; thường xuyên báo cáo kết quả về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 21/9, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên chủ trì hội nghị trực tuyến với hơn 700 điểm cầu trên cả nước về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, tiêm chủng mở rộng và an toàn tiêm chủng năm 2020. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có lãnh đạo Sở Y tế, đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, các bệnh viện, trung tâm y tế huyện, thành phố và trạm y tế các xã, phường, thị trấn.

Theo báo cáo của Cục Y tế dự phòng, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 70.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Trong những tuần gần đây, số ca mắc sốt xuất huyết có xu hướng gia tăng, nhất là ở khu vực miền Nam với hơn 40.000 ca. Bên cạnh đó, cả nước cũng ghi nhận có gần 200 ca bạch hầu, trong đó có 4 trường hợp tử vong. Bệnh bạch hầu chủ yếu xuất hiện ở những nơi có tỷ

lệ tiêm chủng thấp; độ tuổi mắc nhiều nhất là từ 10 - 14 tuổi. Về công tác tiêm chủng mở rộng năm 2020, cả nước phần đầu 95% trẻ em được tiêm chủng đủ mũi; tăng cường tiêm nhắc vắc-xin DPT, viêm não nhật bản cho trẻ và hơn 80% phụ nữ có thai được tiêm vắc-xin uốn ván... Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các biện pháp nâng cao chất lượng giám sát phòng, chống dịch bệnh; các hoạt động thông tin truyền thông nâng cao nhận thức của người dân trong phòng, chống dịch bệnh và đề xuất các giải

pháp duy trì, nâng cao tỷ lệ tiêm chủng mở rộng. Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đề nghị các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 bảo đảm thực hiện mục tiêu kép; không để dịch chống dịch xảy ra trên địa bàn. Sở y tế các tỉnh, thành phố tham mưu kiện toàn ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh; tham mưu xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch theo mùa. Bên cạnh đó, các địa phương cần thành lập, duy trì và phát huy tốt vai trò của các

tổ phòng, chống dịch trong cộng đồng. Ngành Y tế các địa phương chủ động cập nhật thường xuyên kế hoạch triển khai chỉ đạo của Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch và tiêm chủng mở rộng. Ngoài ra, các địa phương cần nâng cao vai trò, ý thức trách nhiệm của từng hộ gia đình trong phòng, chống dịch bệnh; lồng ghép phòng, chống dịch bệnh với dịch Covid-19, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh, tiêm chủng mở rộng bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

HOÀNG LANH

Thái Bình chủ động, quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19 Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 17 giờ 30 phút ngày 21/9, tại 215 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã ghi nhận hơn 31,2 triệu người nhiễm và hơn 965.300 người tử vong do Covid-19.

Tại Việt Nam, tính đến 18 giờ ngày 21/9, cả nước không ghi nhận thêm bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới. Số bệnh nhân nhiễm Covid-19 trên cả nước là 1.068 bệnh nhân, trong đó 947 bệnh nhân được điều trị khỏi, còn 86 bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế và 35 bệnh nhân đã tử vong. Trong số bệnh nhân đang điều trị có 37 bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1 - 3 lần với SARS-CoV-2. Tổng số người đang cách ly, theo dõi sức khỏe trên cả nước hiện là hơn 24.600 người.



Cán bộ Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh kiểm tra thân nhiệt cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân khi đến khám, điều trị.

Tập huấn công tác tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán người trở về

Sáng ngày 21/9, Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) tổ chức hội nghị tập huấn về công tác tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán người trở về cho cán bộ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kiến Xương. Tại hội nghị, 165 đại biểu là cán bộ lao động - thương binh và xã hội, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, công an xã, cán bộ tư pháp các xã, thị trấn trên địa bàn huyện được truyền đạt, phổ biến những nội dung về thực trạng mua bán người tại Việt Nam và Thái Bình; các hình thức mua bán người và các thủ đoạn của tội phạm mua bán người; hướng dẫn quy trình tiếp nhận, xác minh hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về; vấn đề hỗ trợ nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng; một số quy định của pháp luật về công tác phòng, chống mua bán người... Theo kế hoạch, trong tháng 9 và tháng 10, Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội sẽ hoàn thành việc tổ chức tập huấn về công tác tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán người trở về cho cán bộ các xã, phường, thị trấn tại các huyện, thành phố trong tỉnh.

NGUYỄN CƯỜNG

Ra mắt Câu lạc bộ "Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi"

Sáng ngày 21/9, Trung tâm Y tế huyện Đông Hưng phối hợp với UBND xã Đông Dương ra mắt Câu lạc bộ "Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi". Câu lạc bộ "Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi" xã Đông Dương được thành lập theo đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tỉnh Thái Bình giai đoạn 2017 - 2025 của ngành Y tế với trên 100 hội viên tham gia. Tham gia câu lạc bộ, người cao tuổi được khám bệnh, truyền thông tư vấn, cung cấp các kiến thức về sức khỏe, những bệnh thường gặp ở người cao tuổi, cách phòng tránh; hướng

dẫn và tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao rèn luyện sức khỏe. Câu lạc bộ đi vào hoạt động sẽ tạo điều kiện cho người cao tuổi có dịp giao lưu, chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ nhau để nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần, giúp sống vui, sống khỏe, sống tích cực. Cũng tại lễ ra mắt, các đại biểu được truyền thông về các chế độ, chính sách liên quan đến người cao tuổi; vai trò của người cao tuổi và công tác dân số - KHHGD trong tình hình mới.

THU HIỀN

Khởi tố bị can để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cưỡng đoạt tài sản"

Căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án "Cưỡng đoạt tài sản" liên quan đến dịch vụ hòa táng trên địa bàn tỉnh, ngày 16/9/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Quách Việt Cường, sinh năm 1974, trú tại số nhà 35, tổ 10, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cưỡng

đoạt tài sản" quy định tại khoản 3, Điều 170, Bộ luật Hình sự. Như vậy, đến nay vụ án "Cưỡng đoạt tài sản" liên quan đến dịch vụ hòa táng trên địa bàn tỉnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã khởi tố Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương cùng 4 đối tượng khác. Hiện vụ án đang được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. P.V

P.V

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19 SỐ Y TẾ: 0869.851.212 0227.3640.786 TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476 0227.3831.885